



ที่ อบ ๕๒๐๐๘/๖๗

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๔๗ ถนนศรีณรงค์ อบ ๓๔๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครเผ่าระวังภัยยาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรียน ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขและงานส่งเสริมสุขภาพ/
ประธานกรรมการชุมชน/ประธาน อสม.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครเผ่าระวังฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ใบสมัครอาสาสมัครเผ่าระวังภัยยาเสพติดในชุมชนฯ จำนวน ๑ ฉบับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน สังคมไทยกำลังประสบปัญหาเสพติดแพร่ระบาดหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเป็นจำนวนมาก มีความหลากหลายและซับซ้อนยากแก่การเข้าถึง ปัญหานี้มีแนวโน้มจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกปี จากข้อมูลดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในชุมชนตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของผู้เสพยาเสพติดที่ไม่ประกอบอาชีพที่สุจริต แต่มีการค้ายาเสพติดเป็นอาชีพหลัก ปัญหาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจากความยากจนของผู้อยู่อาศัยที่กลายเป็นทาสยาเสพติดและปัญหาด้านการศึกษาของบุตรในครอบครัวที่บิดามารดาติดยาเสพติด เป็นต้น หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดการแพร่กระจายจากระดับชุมชนไปสู่ระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญในการแก้ปัญหา ดังกล่าว คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ชุมชน

จากสถานการณ์ดังกล่าว เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงต้องการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด ในการนี้ให้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครเผ่าระวังภัยยาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวนชุมชนละ ๑๕ ท่าน โดยให้ส่งรายชื่ออาสาสมัครเผ่าระวังภัยยาเสพติดในชุมชน ได้ที่ งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๓ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความกรุณาจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรม์ ชินโกมุต)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

กองสวัสดิการสังคม
งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
โทร. ๐๔๕-๒๔๐๖๘๐
โทรสาร. ๐๔๕-๒๔๑๔๔๒